



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 20/2549

วันที่ 15 มีนาคม 2549

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

นายนิศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEM Finance Deputies' Meeting) ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2549 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้มีนายโทมัส ไวเซอร์ (Thomas Wieser) อธิบดีค่านโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของออสเตรีย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของ 38 ประเทศสมาชิกจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมทั้งกรรมการของสหภาพยุโรป ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย และธนาคารกลางยุโรป

2.สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

2.1 ประเด็นนโยบายและปัญหาเศรษฐกิจโลก (Global Economic Issues and Policy)

ผู้แทนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศได้รายงานว่าในปี 2548 เศรษฐกิจโลกมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.2 ลดลงจากร้อยละ 3.8 ในปี 2547 และคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตในระดับนี้ในปี 2549 ต่อเนื่องไปถึงปี 2550 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ความไม่สมดุลของภาวะเศรษฐกิจโลกในด้านตลาดเงินและตลาดทุน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การระบาดของไข้หวัดนก และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกเห็นว่าการมีนโยบายด้านพลังงานทั้งทางด้านการผลิตและการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลงทุนในการนำทรัพยากรอื่นๆ มาใช้เป็นพลังงานทดแทน จะมีส่วนช่วยลดภาวะวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน และยังเป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตได้

ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การกำหนดระบบการออกเสียงตามการจัดสรรโควตาการถือหุ้นในกองทุนการเงินระหว่างประเทศของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะสัดส่วนของประเทศกำลังพัฒนา และเห็นว่าการปรับปรุงระบบการจัดสรรโควตาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่า ในเรื่องนี้คงต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

2.2 การดำเนินนโยบายเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

ประเทศสมาชิกให้ความสนใจในประเด็นเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการจัดแบ่งแรงงานของโลก (Adjustment to the Global Division of Labour) ตลอดจนการกำหนดนโยบายเพื่อสนองตอบต่อความท้าทายและโอกาสที่เกิดจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น และมีผลต่อเนื่องไปสู่การจัดสรรแรงงานในรูปแบบใหม่ (New Division of Labour)

ประเด็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญ ได้แก่ ประสพการณ์ในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีความเห็นว่า ประเทศที่ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดหรือหย่อนยานเกินไปหรือมีแรงงานที่ขาดความชำนาญ จะทำให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน ในขณะที่ประเทศที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง มีแรงงานที่มีความชำนาญสูงและมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี มีแนวโน้มที่จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าที่จะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ การมีระบบการประกันสังคมที่ดีและทั่วถึง โดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือมีความไม่มั่นคงในอาชีพ จะช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ยงได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนช่วยสนับสนุนการค้าและการลงทุนเสรีในเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน

ในส่วนของประเทศไทย นั้น รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายสำคัญเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยง กล่าวคือ การดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อสนองตอบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการในนโยบายหลักๆ เช่น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ การเปิดเสรีทางการค้า และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับการดำเนินนโยบายในประเทศที่จะพัฒนาเศรษฐกิจจากหญ้าให้แข็งแรง เช่น การปฏิรูประบบการศึกษา โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค การปรับโครงสร้างหนี้ และโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น

2.3 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของอาเซียน

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการมาตรการริเริ่มเทียนจิน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนอาเซียน (ATF) ระยะที่ 1 และ 2 และการพิจารณาข้อเสนอแนวทางความร่วมมือแบบใหม่ในอนาคต (2) การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยการจัดประชุมการบริหารหนี้สาธารณะของอาเซียนครั้งที่ 4 เมื่อเดือนธันวาคม 2548 และการจัดประชุม ASEM International Financial Reporting ในเดือนมีนาคม 2549 (3) การทบทวนรายงานของคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (ASEM Taskforce on Closer Economic Partnership) ที่จะใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของอาเซียนต่อไป และ (4) การให้ความเห็นชอบใน Terms of Reference (TOR) เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกลไกความร่วมมือในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงข้อเสนอมาตรการริเริ่มใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของอาเซียน อาทิ ข้อเสนอกรอบความร่วมมือด้านมาตรฐานศุลกากรของอาเซียน และข้อเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชียในการจัดตั้งกองทุน Carbon (Carbon Fund) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมลงทุนในตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets) มากขึ้น

4. มาตรการป้องกันการฟอกเงินภายใต้กรอบอาเซียน

ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยคณะทำงานด้านการป้องกันการฟอกเงินมีผลการดำเนินงานที่คืบหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้กับประเทศต่างๆ ในการนี้ที่ประชุมได้เรียกร้องให้สหภาพมาพิจารณาดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินระหว่างประเทศ ซึ่งผู้แทนสหภาพมาได้รับที่จะนำไปพิจารณาต่อไป ในส่วนของประเทศไทยได้สนับสนุนและปฏิบัติตามหลักสากล ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวด

นายนิศ ชัยสุตร ได้กล่าวอีกว่าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 7 มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2549 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ที่ได้หารือกันในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ดังกล่าว
